

## บทที่ 1

### บทนำ

#### หลักการและเหตุผล

การเสียภาษีที่ถูกต้อง ถือเป็นหน้าที่ของผู้ประกอบการที่มีหน้าที่เสียภาษี ไม่ว่าจะส่วนบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลก็ตาม โดยการปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องกับภาษีอากรนั้นมักจะมีหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่ค่อนข้างเข้าใจยาก ทำให้เกิดข้อผิดพลาดได้ง่าย ปัญหาที่มักพบในการตรวจสอบภาษีโดยทั่วไป ได้แก่ ปัญหาภาษีเงินได้นิติบุคคลในเรื่องของการคำนวณกำไรหรือขาดทุนสุทธิทางบัญชีให้เป็นกำไรหรือขาดทุนสุทธิเพื่อเสียภาษีอากรตามประมวลรัษฎากร ปัญหาภาษีมูลค่าเพิ่มเกี่ยวกับการจัดทำรายงานและการเก็บรักษาเอกสาร ปัญหาการหักภาษี ณ ที่จ่ายในเรื่องของการจำแนกประเภทเงินได้พึงประเมินเพื่อคำนวณภาษีหัก ณ ที่จ่าย และปัญหาภาษีอากรทั่ว ๆ ไปเกี่ยวกับการขาดความรู้ ความเข้าใจทางด้านภาษีอากร ทำให้เกิดข้อผิดพลาดในการนำไปปฏิบัติงาน(ขนิษฐา ชายศักดิ์, 2545) ซึ่งธุรกิจแต่ละประเภทจะมีปัญหาด้านภาษีอากรที่แตกต่างกันไป

ธุรกิจร้านอาหารเป็นธุรกิจที่มีผู้สนใจลงทุนเป็นจำนวนมาก มีการจัดตั้งทั้งในรูปแบบของบุคคลธรรมดา ห้างหุ้นส่วนสามัญ ห้างหุ้นส่วนสามัญนิติบุคคล ห้างหุ้นส่วนจำกัดและบริษัทจำกัด ดังนั้นผู้บริหารหรือเจ้าของกิจการจึงจำเป็นต้องมีความรู้ ความเข้าใจในเรื่องของการบริหารงานและกฎหมายต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง โดยเฉพาะอย่างยิ่งการศึกษาโครงสร้างภาษีอากร หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขเกี่ยวกับภาษีอากรทุกประเภทที่เกี่ยวข้องกับกิจการ เพื่อให้การปฏิบัติงานด้านภาษีอากรเป็นไปอย่างถูกต้องตามหลักเกณฑ์ทางภาษีอากรที่มีเงื่อนไข ข้อยกเว้นต่าง ๆ ค่อนข้างมาก หากผู้ปฏิบัติงานขาดความรู้ หรือมีความเข้าใจที่ไม่ถูกต้องเกี่ยวกับหลักเกณฑ์ทางภาษีอากร อาจส่งผลให้เกิดข้อผิดพลาดในการปฏิบัติงาน รวมทั้งเพิ่มภาระภาษีให้แก่กิจการที่เกิดจากการประเมินภาษีของเจ้าพนักงานประเมินทั้งทางแพ่งและอาญา ซึ่งภาระภาษีที่เกิดจากการถูกประเมินนี้เป็นค่าใช้จ่ายที่กิจการสามารถควบคุมและป้องกันไม่ให้เกิดขึ้นได้ เช่น ปัญหาเกี่ยวกับรายจ่ายที่มักจะพิสูจน์ไม่ได้ว่าใครเป็นผู้รับเงินถึงแม้ว่ากิจการจะเป็นผู้จ่ายเงินออกไปจริงก็ตาม หรือในกรณีที่ผู้มีหน้าที่จัดทำบัญชีมีเอกสารประกอบการบันทึกบัญชีแต่หลักฐานดังกล่าวไม่น่าเชื่อถือ เจ้าพนักงานประเมินก็มีอำนาจประเมินภาษีได้เช่นกัน จากปัญหาดังกล่าวผู้ศึกษาจึงมีความสนใจที่จะศึกษาถึง

ปัญหาด้านภาษีที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจร้านอาหารในเขตอำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ เพื่อผลวิเคราะห์ที่ได้จากการศึกษาจะเป็นแนวทางในการปรับปรุง แก้ไข ประชาสัมพันธ์และให้ความรู้แก่ผู้ประกอบการต่อไป

#### วัตถุประสงค์ในการศึกษา

เพื่อศึกษาถึงปัญหาด้านภาษีอากรที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจร้านอาหาร ในเขตอำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่

#### ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ

ทำให้ทราบถึงปัญหาทางด้านภาษีอากรที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจร้านอาหาร เป็นประโยชน์ต่อการนำข้อมูลที่ได้จากการศึกษา เพื่อนำไปใช้เป็นแนวทางในการแก้ไขและป้องกันปัญหาที่เกิดขึ้น รวมทั้งใช้เป็นแนวทางในการกำหนดปัญหา เพื่อเป็นประโยชน์ในการวางแผนภาษีอากรสำหรับกิจการที่เกี่ยวข้อง

การศึกษาธุรกิจร้านอาหารเกี่ยวกับปัญหาภาษีอากร มีกระบวนการศึกษา โดยการสร้างแบบสอบถามเพื่อศึกษาถึงปัญหาภาษีอากรของกิจการ มีการค้นคว้าทางด้านทฤษฎี แนวคิดและผลงานวิจัยที่ได้เผยแพร่แล้ว ซึ่งถือเป็นบรรทัดฐานการวิเคราะห์ และอ้างอิงในการค้นคว้าอิสระฉบับนี้